

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	โลกวันนี้	
Date : 5 ต.ค. 2556	Page : 27	No : 56500402

Market Guide

ธีวธรณ เสมอตระกูล
econwaddaily@gmail.com

27 'KTIS' เนื้อหอม 2 ยักษ์ญี่ปุ่นร่วมทุน

ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และนิสซึน ซูการ์ ทุ่มเงิน 2,600 ล้านบาท ลงขันร่วมทุนกับกลุ่มหทัยศิริวิริยะกุล ตั้ง JV Holding เข้าถือหุ้น 30% ในบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ (KTIS) บริษัทน้ำตาลยักษ์ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศไทย

"ซูนิฮารุ นากามูระ" ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และ "โยชิชิ อิคุชิ" ประธานกรรมการ นิสซึน ซูการ์ เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น, นิสซึน ซูการ์ และกลุ่มหทัย ศิริวิริยะกุล จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ



KTIS ในสัดส่วน 25% เมื่อ บริษัทเกษตรไทยฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยอดเงินลงทุนของ 2 ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 2,600 ล้านบาท บริษัทร่วมทุนประกอบด้วยผู้ถือหุ้นคือ ชูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น 25%, นิสชิน ซูการ์ 5% และกลุ่มททศ สิริวิริยะกุล 70%

บริษัท เกษตรไทย อินเดอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศไทย และโรงงานเกษตรไทยเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตอ้อยที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการหีบประมาณ 10 ล้านตัน หรือคิดเป็น 10% ของจำนวนอ้อยที่ผลิตได้ในประเทศไทย

ผลผลิตทั้งหมดมาจากโรงงานของกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่จังหวัดนครสวรรค์และอุตรดิตถ์ โดยบริษัทเกษตรไทยฯ นอกจากดำเนินธุรกิจผลิตน้ำตาลเป็นหลักแล้ว ยังได้ขยายไปยังธุรกิจผลิตเอทานอลและเอ็กสแตชจากชานอ้อย รวม



ถึงมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลอีกด้วย "ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล และความได้เปรียบจากทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ชูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และนิสชิน ซูการ์ มองว่าประเทศไทยจะเป็นพันธมิตรที่สำคัญยิ่งในการขยายธุรกิจน้ำตาลในภูมิภาคนี้ ซึ่งการเข้าร่วมทุนกับบริษัทเกษตรไทยฯ ในครั้งนี้ บริษัทร่วมทุนของชูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และนิสชิน ซูการ์ จะนำความชำนาญในการบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติ

และประสบการณ์ในการเป็นบริษัทเทรดดิ้งชั้นนำของโลก รวมถึงไม้อาวของนิสชิน ซูการ์ มาส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารของเกษตรไทยฯ เพื่อเป็นฐานขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

สำหรับกลุ่ม KTIS เดิมรู้จักในนามกลุ่มน้ำตาลไทย เอกลักษณะ ก่อตั้งเมื่อปี 2500 โดยเริ่มจากการเป็นผู้กระจายสินค้าน้ำตาล และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตน้ำตาลในเวลาต่อมา จากความสำเร็จของกิจการ โรงงานน้ำตาลแห่งแรก กลุ่ม KTIS จึงได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันกลุ่ม KTIS เป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและผลพลอยได้จากน้ำตาลแบบครบวงจร โดยมีบริษัท เกษตรไทย อินเดอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจประกอบด้วยการประกอบโรงงานน้ำตาล 3 แห่ง ธุรกิจ Bio Product และ Bio Energy ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล ได้แก่ โรงงานเอ็กสแตชฟอกขาวจากชานอ้อย โรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย